



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑-๒ ต่อ ๔๐๒๐  
ที่ วธ ๐๔๐๑.๐๒/๑ ศกคส วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง  
ของกรมศิลปากร

เรียน รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงต่อกรม  
และผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ  
กลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖  
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภท  
อำนวยการ ของกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  
ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของ  
กรมศิลปากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  
และประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ ลงวันที่ ๒๖  
มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองฯ เสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศ  
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร  
รายละเอียดปรากฏตามประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสถาพร เทียงธรรม)

รองอธิบดีกรมศิลปากร

ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร




ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง  
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และประกาศกรมศิลปากร เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองฯ เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมศิลปากร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มติคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร จึงขอประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองดังกล่าวจะมีอายุ ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง อธิบดีกรมศิลปากร จะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เสนอปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสถาพร เทียงธรรม)

รองอธิบดีกรมศิลปากร

ประธานกรรมการกลั่นกรอง

เพื่อพิจารณาผู้สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมศิลปากร

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร  
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

เลขประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
๑๐๐๑	นางวีรยา จันทรี	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๒	นางอัจฉริยา บุญสุข	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๓	นายธนากร อีรรุจิจรเดช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๑๐๐๔	นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์	จิตรกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๕	นายประสพสุข รัตน์ใหม่	ประติมากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่
๑๐๐๖	นางประภาพร ตราชาติ	นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ศิลปะและการช่างไทย สำนักช่างสิบหมู่

